

Số: 20 /BC-UBND

Vĩnh Linh, ngày 01 tháng 02 năm 2013

## **BÁO CÁO**

**Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2013**

**Phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2013**

### **Phần 1:**

#### **TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2013**

##### **I. VỀ KINH TẾ**

###### **1. Nông nghiệp**

Tiến hành giao kế hoạch và chỉ đạo thực hiện sản xuất vụ Đông xuân 2012-2013 cho các đơn vị. Toàn huyện đã tranh thủ thời tiết thuận lợi trước Tết, tích cực sản xuất nên cơ bản đã gieo trồng vụ Đông Xuân đạt kế hoạch đề ra. Tính đến cuối tháng 01/2013 đã gieo trồng các loại cây trồng chủ yếu vụ Đông xuân như sau: Lúa: 3.890 ha, đạt 101,6% KH; Ngô: 205 ha, đạt 68,3% KH; Khoai lang 456 ha; Sắn 1.000 ha; Cây chất bột khác 610 ha; Lạc 1.200 ha; Rau đậu các loại 468 ha.

Phối hợp với Trạm thú y huyện chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các địa phương hướng triển khai tiêm phòng vaccine cúm gia cầm và hướng dẫn người chăn nuôi chủ động phòng chống dịch bệnh và chăm sóc đàn vật nuôi trong mùa mưa rét. Nắm tình hình dịch bệnh, công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn thời gian trước Tết.

Kiểm tra một số mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc dự án 135 và chỉ đạo các đơn vị địa phương hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo, bản nghèo tại các xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà. Kiểm tra địa bàn về thực hiện công tác di dân xen ghép năm 2012 tại các xã Vĩnh Sơn và Vĩnh Thái.

###### **2. Công nghiệp, xây dựng:**

Tháng 01/2013 thời tiết thuận lợi, đồng thời là tháng giáp tết nguyên đán nên số lượng sản phẩm tiêu thụ đạt cao. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp tháng 1/2013 ước đạt 23 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó khu vực ngoài quốc doanh đạt 19,2 tỷ đồng, tăng 29,7% so với cùng kỳ.

Hiện nay công trình Đường giao thông Thạch Kim-Hiền Hòa đang hoàn thiện các thủ tục hồ sơ và tiếp tục triển khai công tác GPMB đồng thời triển khai công tác lựa chọn các nhà thầu tư vấn theo kế hoạch đấu thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Triển khai thi công công trình: Công, hàng rào, đường bê tông dẫn vào công, hệ thống thoát nước ngoài nhà; Mặt bằng lát sân gạch Terazzo, bó vỉa Nhà thi đấu huyện tập thể thao huyện Vĩnh Linh.

Tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong tháng 1/2013 đạt 5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Tỉnh và Trung ương quản lý 3,5 tỷ đồng.

### **3. Giao thông - vận tải và Thương mại - dịch vụ**

Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho sản xuất và tiêu dùng cũng như nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp tết Nguyên đán, các cơ sở vận tải tăng số lần luân chuyển, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ. Tổng doanh thu vận tải đạt 10,8 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại dịch vụ tháng 1 chủ yếu tập trung nguồn hàng hoá đầy đủ phong phú, để phục vụ sản xuất vụ Đông xuân 2012-2013 và phục vụ tết Nguyên đán. Thành lập đoàn kiểm tra đo lường và kiểm tra hàng hóa tại các chợ để đảm bảo chất lượng hàng hóa phục vụ trong dịp tết nguyên đán. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên bà con tư thương chấp hành tốt các chỉ thị, chủ trương chính sách nhà nước, việc thực hiện niêm yết giá ở các quầy hàng được bà con thực hiện nghiêm túc, hầu hết người dân đều thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, kinh doanh hàng có nguồn gốc và có hạn sử dụng.

Phối hợp với công ty cổ phần văn hóa thể thao Huy Anh tổ chức hội chợ thương mại Vĩnh Linh Xuân Quý Ty năm 2013 tại nhà văn hóa thiếu nhi huyện từ ngày 21 – 27/1/2013 thành công tốt đẹp.

Theo xu hướng chung của thị trường tết năm nay giá cả các mặt hàng tăng không đáng kể so với mức giá chung của cả năm, mức tiêu dùng của nhân dân không vượt so với các năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 1 ước đạt 165 tỷ đồng tăng 13,8% so với cùng kỳ.

### **4. Tài chính - Tín dụng:**

Tổng thu ngân sách tháng 1 đạt 42,5 tỷ đồng. Trong đó, thu trên địa bàn 2,5 tỷ đồng. Chi ngân sách huyện 15,5 tỷ đồng.

Đã tiến hành giao dự toán ngân sách năm 2013 cho các xã, thị trấn, các cơ quan HCSN, các trường học thuộc huyện quản lý.

Hoạt động tín dụng cho vay sản xuất kinh doanh và cho vay ưu đãi các đối tượng chính sách đạt kết quả tốt, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong tháng đã cho vay với tổng số vốn vay là 90 tỷ đồng.

### **5. Tài nguyên môi trường:**

Chỉ đạo cấp đổi giấy CNQSD đất sau đo đạc địa chính chính quy và cấp giấy CNQSD đất và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định 88 của Chính phủ.

Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2011- 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011- 2015.

Chỉ đạo Trung tâm môi trường đô thị, Ban quản lý chợ, UBND các xã, thị trấn đảm bảo làm tốt công tác vệ sinh môi trường trước tết, vệ sinh đô thị trên các tuyến giao thông, các chợ, bến xe, các tụ điểm đọng rác, tiến hành chăm sóc cây cảnh trên tuyến đường Hùng Vương; hoa cây cảnh dọc công viên văn hóa, vệ sinh cắt cỏ.... tạo mỹ quan và ấn tượng đẹp cho nhân dân và khách thập phương đến Vĩnh Linh trong dịp Tết cổ truyền.

### **\* GPMB và đấu giá quỹ đất**

Rà soát quỹ đất và đôn đốc các xã, thị trấn quy hoạch các khu dân cư để đưa vào đấu giá nhằm đạt chỉ tiêu được giao.

Tiếp tục công tác kiểm kê GPMB công trình Khu Resort Vĩnh Kim.

### **6. Xây dựng nông thôn mới**

- Tập trung chỉ đạo xã Vĩnh Thạch hoàn chỉnh đề án xây dựng xã điểm Nông thôn mới (xã được Chủ tịch nước bảo trợ).

- Hướng dẫn các xã công bố đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới và hoàn chỉnh đề án, thẩm định đề án xây dựng nông thôn mới.

## **II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI:**

### **1. Giáo dục – Đào tạo:**

Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực mừng Đảng, mừng xuân quý Ty 2013 cũng như tổ chức chỉ đạo hoàn thành chương trình học kì 1 năm học 2012-2013 đúng với kế hoạch đề ra.

Công tác giáo dục mũi nhọn được chú trọng nên kết quả đạt được rất khả quan; . Kết quả kỳ thi giải toán trên máy tính Casio cho học sinh THCS thuộc cấp tỉnh vừa qua, huyện Vĩnh Linh có 07/10 em dự thi đạt giải, bao gồm 02 giải nhất; 02 giải ba và 03 giải khuyến khích. Đã tổ chức thanh tra chuyên đề và toàn diện 03 trường học trên địa bàn huyện.

### **2. Y tế - Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:**

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trước trong và sau Tết Nguyên đán 2013. Nhờ làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm nên trong tháng không có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Đã kiểm tra 15 cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong đó cảnh cáo và nhắc nhở 05 cơ sở.

Trong tháng 01 năm 2013, số lượt người đến khám chữa bệnh là 12.332 lượt người. Trong đó bệnh viện đa khoa 8.435 lượt, Trung tâm Y tế và 22 xã, thị trấn 3.897 lượt. Không có bệnh nhân nào tử vong vì lý do chuyên môn.

Tiếp tục triển khai mô hình “Làng không có người sinh con thứ ba trở lên”. và Chương trình hành động thực hiện công tác DS-KHHGD giai đoạn 2011-2015.

### **3. Văn hóa – Thể thao, Du lịch và Thông tin truyền thông:**

Tập trung tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân Quý Ty năm 2013

Tiến hành thay đổi nội dung tuyên truyền trên các cụm cô động trung tâm huyện, thị trấn Cửa Tùng, thị trấn Bến Quan, nam cầu Châu Thị và đôn đốc các xã, TT, cơ quan, ban ngành đóng trên địa bàn trung tâm thực hiện việc treo cờ tổ quốc, băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Quý Ty 2013.

Tổ chức đợt kiểm tra các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hoá trên địa bàn. Làm tốt công tác thư viện, bảo tàng.

Tổ chức theo dõi, chỉ đạo hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao Mừng Đảng, Mừng Xuân tại các xã, thị trấn. Trong đó quan tâm các loại hình văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian mang đậm sắc thái văn hoá địa phương, dân tộc. Trong đó đáng chú ý như; Giải đua thuyền truyền thống "Cầu cho mưa thuận gió hoà" tổ chức tại thị trấn Cửa Tùng; giải bóng chuyền Nam – Nữ tại thị trấn Hồ Xá và các trò chơi truyền thống khác như chạy cù, cờ tướng, kéo co...cũng được tổ chức ở nhiều nơi trong địa phương tạo ra khí thế sôi nổi của những ngày đầu xuân.

Đài truyền thanh huyện đã xây dựng chương trình mừng Đảng, mừng Xuân phát trên sóng FM. Ghi hình và đưa tin các hoạt động mừng Đảng mừng, xuân trên sóng phát thanh và truyền hình của tỉnh, cập nhật kịp thời các tin tức về hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Ty năm 2013 thu hút sự theo dõi của đông đảo nhân dân.

#### **4. Chính sách xã hội - Lao động, việc làm và xoá đói giảm nghèo:**

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn chuyển kịp thời quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và của huyện cho các đối tượng chính sách và các hộ gia đình nghèo gặp khó khăn trong dịp Tết.

Thăm 110 đối tượng chính sách có công trên địa bàn huyện, 83 trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 68.900.000 đồng; thăm và tặng quà 3 thôn kinh tế mới, huyện Hướng Hoá và xã Vĩnh Ô với số tiền là 10.000.000đồng.

Ngay từ những ngày đầu tháng 01 năm 2013, huyện đã chỉ đạo phòng LĐTBXH hoàn thành công tác cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho 9.990 thẻ cho đối tượng chính sách (trong đó: Người có công 9.215 thẻ; thân nhân 545 thẻ; đối tượng 290 là 143 thẻ và Cựu chiến binh 87 thẻ); cấp phát 4.644 thẻ bảo hiểm cho đối tượng người nghèo; 2.019 thẻ cho người dân tộc thiểu số; 185 thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi; 12 thẻ cho đối tượng bảo trợ xã hội và cấp 2.619 thẻ hộ nghèo, 2.438 hộ cận nghèo.

Chỉ đạo phòng LĐTBXH huyện, các xã, thị trấn theo dõi, lập danh sách những hộ thiếu lương thực trong dịp Tết và giáp hạt trên địa bàn toàn huyện để có cơ sở đề nghị với tỉnh hỗ trợ lương thực.

Phát động phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC" năm 2013, tính đến ngày 17/01, toàn huyện đã vận động được hơn 90 triệu đồng.

### **III. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT**

#### **1. Công tác tổ chức, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng.**

##### *a. Tổ chức cán bộ, công chức, viên chức:*

UBND huyện ban hành Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Trung tâm Dạy nghề tổng hợp, Phó giám đốc Ban quản lý chợ Hồ Xá, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học số 2 Vĩnh Lâm và tổ chức buổi công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Triển khai và đôn đốc các đơn vị thực hiện đánh giá CBCC năm 2012 và tổng hợp báo cáo đánh giá CBCC toàn huyện.

Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của viên chức sự nghiệp giáo dục, tổng hợp hồ sơ phục vụ cho công tác xét tuyển.

Quyết định chuyển chính thức vào ngạch viên chức đối với 18 giáo viên hoàn thành thời gian thử việc, nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp TNVK, phụ cấp TN nghề cho 326 trường hợp đủ điều kiện được các đơn vị đề nghị. Tiến hành nâng lương thường xuyên cho 13 đồng chí cán bộ, công chức cấp xã.

*b. Xây dựng chính quyền cơ sở, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã. TT:*

UBND huyện phối hợp cùng các cơ quan liên quan khảo sát thực địa tại thị trấn Bến Quan, xã Vĩnh Hà, xã Vĩnh Khê để xây dựng đề án mở rộng địa giới hành chính TT Bến Quan; chỉ đạo cắm cột mốc, phân ranh giới giữa 2 xã Vĩnh Trung và Vĩnh Thái.

Chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn đốc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện giải quyết tốt các khiếu nại của công dân, không để tình trạng khiếu nại vượt cấp xảy ra. Chỉ đạo HĐND các xã thị trấn tổ chức kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2011-2016.

*c. Công tác cải cách hành chính:*

Chỉ đạo các cơ quan quan tổ chức thực hiện tốt và có hiệu quả trong việc thực hiện cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức.

Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc liên quan trực tiếp tới các tổ chức, cá nhân của UBND các huyện. Trong tháng 1/2013 bộ phận 1 cửa đã duy trì tốt 7 lĩnh vực trên đúng tinh thần cải cách hành chính. Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 214 hồ sơ, hồ sơ giải quyết chậm: 18 hồ sơ. (LDTB-XH: 16, Đất đai: 2 hồ sơ).

*d. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức:*

Phối hợp với Ban tổ chức huyện uỷ để xem xét cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban chưa được đào tạo để tiếp tục đi học nâng cao trình độ về lý luận chính trị.

*đ. Công tác thi đua khen thưởng và công tác quản lý nhà nước về Văn thư-Lưu trữ, Tôn giáo, các hội, tổ chức phi chính phủ:*

UBND huyện tổ chức họp tổng kết khối thi đua huyện, thị xã, thành phố năm 2012. UBND huyện, HĐTĐKT huyện tổng hợp tình hình và bảng tự chấm điểm thi đua của huyện Vĩnh Linh năm 2012 giữa khối thi đua huyện.

Thẩm định trình UBND huyện khen thưởng các tập thể cá nhân, trong phong trào bảo vệ An ninh tổ quốc, Công an huyện, Quân sự địa phương, Công tác Thi hành án, Công tác Thống kê, Công tác Điều tra kinh tế - Hành chính sự nghiệp, Công tác Cựu Chiến Binh, Hội người Mù và Thể thao người Khuyết tật năm 2012. Tổng số 44 tập thể và 50 các nhân.

Tiếp tục nhận và thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng chế độ TNXP trong kháng chiến thêm 200 bộ.

UBND huyện ra Quyết định công nhận ban vận động, thành lập hội, công nhân ban lãnh đạo cho hơn 10 hội hoạt động trên địa bàn huyện, các xã.

Tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cho 217 đối tượng là trưởng thôn, công chức phụ trách công tác tôn giáo ở xã, thị trấn.

## **2. Hoạt động tư pháp**

### *a. Công tác văn bản*

Thẩm định văn bản: 08 hương ước của 08 thôn thuộc xã Vĩnh Lâm, gồm: Đặng Xá; Lâm Cao; Tiên Lai; Mỹ Điền; Quảng Xá; Tiên Mỹ 1; Tiên Mỹ 2; Duy Viên.

Trong tháng 01/2013, UBND huyện đã ban hành 95 quyết định, 45 công văn, 14 báo cáo, 3 kế hoạch, 10 thông báo để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước.

### *b. Công tác Hộ tịch, chứng thực.*

UBND huyện đã tiếp nhận 22 trường hợp yêu cầu cấp lại bản chính giấy khai sinh. Kết quả đã giải quyết thay đổi họ tên, chữ đệm, cải chính ngày tháng năm sinh: 4 trường hợp. Cấp lại bản chính giấy khai sinh cho 17 trường hợp. (01 trường hợp rút hồ sơ yêu cầu).

### *c. Công tác chứng thực*

Thực hiện thủ tục chứng thực thuộc thẩm quyền:

Chứng thực bản sao đúng với bản chính: 33 trường hợp/160 bản sao.

Chứng thực chữ ký người dịch: 01 trường hợp/01 bản dịch

## **3. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.**

### *a. Công tác thanh tra hành chính:*

Chủ tịch UBND huyện ban hành Kết luận số 05/KL-UBND về việc thanh tra thực hiện việc cấp bù thủy lợi phí ở HTX dịch vụ Nông nghiệp Tiên An, xã Vĩnh Sơn từ năm 2008-2012.

- Phát hiện tổng số tiền sai phạm: 48.545.400 đồng;

- Kiến nghị xử lý:

Thu hồi về tài khoản tạm giữ thanh tra: 48.431.000đồng;

Nộp vào quỹ tiền mặt của HTX DVNN Tiên An số tiền: 114.400đồng;

### *b. Công tác tiếp dân:*

- Tháng 01 năm 2013, tại Phòng tiếp dân của UBND huyện đã tiếp 01 lượt/01 người đến kiến nghị, phản ánh. Nội dung liên quan đến chế độ chính sách. Bộ phận tiếp dân hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Tại ngày trực tiếp công dân thường kỳ của Chủ tịch UBND huyện 15/01/2013 đã tiếp 03 lượt/03 người đến kiến nghị, phản ánh. Nội dung liên quan đến chặt phá rừng đầu nguồn và một số nội dung khác liên quan đến lợi ích của công dân.

Sau khi nghe các kiến nghị, phản ánh của công dân và ý kiến của Thủ trưởng các phòng ban có liên quan, UBND huyện đã trả lời trực tiếp một số nội dung tại buổi trực tiếp công dân và chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tham mưu giải quyết.

### *c. Tiếp nhận và xử lý đơn.*

\* Tổng số đơn tiếp nhận, xử lý: 03 đơn/03 vụ.

- Đơn tố cáo: 01 đơn/01 vụ.

Thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện (Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định xác minh nội dung tố cáo của công dân).

- Đơn kiến nghị, phản ánh: 02 đơn/02 vụ.

- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: 01 đơn/01 vụ; Không thuộc thẩm quyền giải quyết 01 đơn/01 vụ (UBND huyện chuyển đơn đến UBND xã Vĩnh Giang giải quyết theo thẩm quyền).

#### **4. Hoạt động kiểm sát, xét xử.**

Hoạt động của toà án, viện kiểm sát tuân theo quy định của pháp luật, chấp hành, bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, không ngừng nâng cao pháp chế Xã hội chủ nghĩa. Viện kiểm sát nhân dân huyện trong chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện quyền thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Toà án nhân dân huyện trong tháng 1/2013 thụ lý giải quyết án các loại: 32 vụ; đã giải quyết: 10 vụ, đạt tỷ lệ 31.2%. Xét xử lưu động 1 vụ tại xã Vĩnh Sơn.

### **IV. QUỐC PHÒNG - AN NINH**

#### **1. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:**

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong tháng 01/2013 các tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát, các hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện, điều tra, làm rõ kịp thời. Về phạm pháp hình sự, trên địa bàn huyện xảy ra 5 vụ, giá trị thiệt hại ước tính 183,5 triệu đồng. Công an huyện Vĩnh Linh đã tiến hành điều tra làm rõ 2/5 vụ. Khởi tố điều tra 2 vụ/1 bị can. So với tháng 12/2012, số vụ không tăng, tài sản bị thiệt hại tăng 44 triệu đồng.

Công tác phòng tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại được công an huyện tập trung quan tâm, chú trọng dịp trước tết nguyên đán 2013, trong tháng 01/2013 công an huyện đã tạm giữ 1470 gói thuốc lá hiệu Jét và 3640 áo quần nam, nữ, 9530 kg vải các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiêu huỷ 5000 quả trứng gà, 300 kg nội tạng động vật và một số hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 5 vụ/5 đối tượng có hành vi vận chuyển, buôn bán hàng hoá không có hồ sơ chứng từ hợp lệ, sung công quỹ nhà nước 27,5 triệu đồng.

Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát việc khai thác khoáng sản, cát sạn trên các dòng sông và thượng nguồn sông Bến Hải, tiến hành bắt quả tang và trình UBND huyện xử phạt VPHC 1 vụ với mức phạt 15.000.000 đồng.

Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động tham gia giao thông của người dân, phối hợp với công an tỉnh trong công tác tuyên truyền việc thực hiện Nghị định 71/2012 của Chính phủ, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm hành chính 786 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước trên 165 triệu đồng.

#### **2. Công tác quân sự địa phương:**

Công tác quân sự địa phương được tăng cường, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm các

chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức xây dựng lực lượng, công tác tổ chức huấn luyện được quán triệt và thực hiện nghiêm.

UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng – an ninh năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cơ sở thực hiện tốt công tác tổng kết năm 2012.

Xây dựng kế hoạch quân sự, quốc phòng năm 2013 theo đúng quy định, chất lượng báo cáo bộ CHQS tỉnh, chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cho cơ quan, đơn vị mình.

Lực lượng vũ trang đã làm tốt công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện năm 2013 chặt chẽ, đúng quy trình. Điều động khám tuyển 373 công dân, kết quả cáo 296 công dân đạt yêu cầu Ban CHQS huyện tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thiện các bước quy trình, thủ tục, chuẩn bị hồ sơ, chốt quân số đảm bảo giao quân đúng chỉ tiêu, chất lượng cao.

Thực hiện tốt công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ biên giới biển, giữ gìn trật tự, an ninh trong các hoạt động trên biển, góp phần khẳng định chủ quyền biên đảo.

Công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần - kỹ thuật thường xuyên được quan tâm, chú trọng.

Công tác chế độ chính sách tập trung vào việc chỉ đạo cơ sở và xét duyệt hồ sơ các đối tượng theo quyết định 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chi trả chế độ cho các đối tượng.

## **Phần 2:**

### **MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 2 NĂM 2013**

#### **I. KINH TẾ:**

##### **1. Nông nghiệp**

Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2012-2013, hoàn thành diện tích các loại cây trồng. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Chỉ đạo nhân dân tích cực áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi và chấp hành tốt công tác tiêm phòng, phòng chống dịch theo quy định.

Xí nghiệp khai thác các công trình thủy lợi đảm bảo đủ nước tưới vụ sản xuất Đông Xuân và có kế hoạch sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm đảm bảo cho vụ sản xuất Hè Thu thuận lợi.

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác thú y năm 2012, triển khai công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2013. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn thời gian trước, trong và sau Tết.

Chỉ đạo việc nạo vét, sửa chữa, cải tạo kênh mương, ao hồ để chuẩn bị cho vụ nuôi trồng thủy sản năm 2013. Tổng hợp diện tích và lập dự toán cấp bù thủy lợi phí năm 2013 trình sở Tài chính và sở Nông nghiệp & PTNT thẩm định.



## **2. Công nghiệp, xây dựng**

Triển khai kịp thời các công trình bắt đầu xây dựng trong năm 2013. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Hoàn thành công tác thiết kế, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Cửa Tùng; Nhà học bộ môn trường THCS thị trấn Cửa Tùng, Hệ thống điện chiếu sáng công cộng thị trấn Cửa Tùng, Trụ sở UBND xã Vĩnh Sơn; Trạm y tế xã Vĩnh Sơn (5 công trình của kế hoạch 2013).

Bàn giao toàn bộ 4 công trình thuộc nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Công Thương Việt Nam trong năm 2012 đưa vào sử dụng gồm: Trạm y tế xã Vĩnh Nam; Trạm y tế xã Vĩnh Hiền; Trường Mầm non trung tâm Vĩnh Ô, Trường mầm non Bán 4 Vĩnh Ô.

## **3. Tài chính – Kế hoạch**

Triển khai & chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, dự toán ngân sách, đầu tư XDCB năm 2013. Tổ chức hướng dẫn cho các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, các xã, thị trấn về lập kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013.

Đôn đốc các cơ quan HCSN và các xã thị trấn công khai dự toán NS và vốn XDCB năm 2013.

## **4. Tài nguyên Môi trường**

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tài nguyên đất, khoáng sản, nước, môi trường trên địa bàn huyện. Tiếp tục làm rõ và giải quyết dứt điểm một số vụ việc tồn đọng về đất đai và môi trường.

Chỉ đạo hoàn thành quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2012. Triển khai các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2013.

### **\* GPMB và đấu giá quỹ đất**

Tiếp tục công tác kiểm kê GPMB công trình Thạch Kim – Hiền Hòa tuyến phía Tây. Triển khai công tác GPMB công trình: Đường liên xã thị trấn Cửa Tùng – Vĩnh Hòa. Công khai giá trị bồi thường GPMB cho các hộ dân và các tổ chức bị ảnh hưởng khi thực hiện công trình: Khu Resort Vĩnh Kim.

Tổ chức bán đấu giá các lô đất đã được phê duyệt ở xã Vĩnh Chấp, Vĩnh Thạch, Vĩnh Tân.

## **5. Xây dựng nông thôn mới**

Tổ chức hội nghị ký kết thi đua Vĩnh Linh chung sức xây dựng nông thôn mới.

Hướng dẫn các xã hoàn thành đề án xây dựng nông thôn mới và triển khai thực hiện đề án theo đúng tiến độ.

## **II. VĂN HOÁ – XÃ HỘI:**

### **1. Giáo dục – Đào tạo:**

Tích cực đổi mới và ứng dụng các giải pháp quản lý sáng tạo, phát huy tính năng động tích cực của đội ngũ cán bộ chỉ đạo và quản lý trường học để tổ chức thực

hiện có hiệu quả các hoạt động, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm học 2012-2013. Trong đó chú trọng đến công tác thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên môn, dạy thêm, học thêm, kiểm tra các cuộc vận động, chủ đề và phong trào của năm học.

Tổ chức thực hiện các giải pháp một cách quyết liệt để đạt được chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch.

Tăng cường chỉ đạo công tác chất lượng giáo dục, trong đó cần chú trọng đến chất lượng giáo dục cả mũi nhọn và đại trà, phấn đấu có nhiều học sinh đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh trong thời gian tới.

## **2. Y tế - Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:**

Tổ chức kỷ niệm 58 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 – 27/02/2013; tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân và công tác phòng chống các dịch bệnh, kiểm tra vệ sinh ATTP diện rộng trên địa bàn. Đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Ty 2013.

Tăng cường công tác chỉ đạo các xã, thị trấn trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020.

Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện công tác DS-KHHGD giai đoạn 2011-2015. Tăng cường công tác truyền thông mô hình làng không có người sinh con thứ 3 trở lên.

## **3. Văn hóa - Thể thao, Du lịch và Thông tin truyền thông:**

Tập trung tuyên truyền rộng rãi đến các cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về ý nghĩa to lớn và thành tựu vĩ đại của Đảng cộng sản Việt Nam trong suốt chặng đường 83 năm kể từ khi Đảng thành lập (03/02/1930-03/02/2012).

Tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Làm tốt công tác thư viện, bảo tàng.

Tập trung chỉ đạo tốt đại hội thể dục thể thao cơ sở tiến tới đại hội TDTT huyện góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng KN 60 năm đặc khu Vĩnh Linh.

## **4. Chính sách xã hội - Lao động, việc làm và xóa đói giảm nghèo:**

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm về đề án đào tạo nghề; chương trình giảm nghèo; giải quyết việc làm; bảo vệ chăm sóc trẻ em; giải quyết chế độ 67 và 13/CP; chế độ người có công và các công tác kiểm tra giám sát.

Hoàn thành việc chi trả tiền miễn giảm học phí và hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2012 - 2013. Chi trả trợ cấp tháng 2 cho đối tượng chính sách người có công trước Tết Nguyên đán Quý Ty.

Tổng hợp tình hình về các hình thức thăm tặng quà từ các nguồn của Chính phủ, của tỉnh, của huyện và các kênh khác đến các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Ty 2013.. Nắm vững tình hình đời sống nhân dân trong và sau tết để chỉ đạo kịp thời.

Trong dịp Tết, Hội chữ thập đỏ; Hội Nạn nhân chất độc da cam; Hội bảo trợ người khuyết tật tổ chức trao quà tết cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn huyện và tham gia cứu trợ tại xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà.

### **III. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, THỰC THI PHÁP LUẬT**

#### **1. Công tác tổ chức, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng.**

##### *a. Công tác Tổ chức và xây dựng chính quyền cơ sở:*

UBND huyện ban hành các Quyết định nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên, vượt khung, nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức, viên chức và các quyết định nghỉ hưu, thông báo nghỉ hưu, quyết định bổ nhiệm 3 chức danh Phó hiệu trưởng các trường: THCS Lê Quý Đôn, Mầm non Vĩnh Thái, Mầm non Vĩnh Ô để bố trí đủ bộ máy quản lý ở các trường đang còn thiếu.

Xét nâng lương trước thời hạn đối với CBCC, VC đủ điều kiện và nâng bậc lương thường xuyên.

Hoàn chỉnh việc tổng hợp hồ sơ và tổ chức xét tuyển viên chức để gửi Sở Nội vụ thẩm định. Thành lập Hội đồng xét kỷ luật đối với công chức xã Vĩnh Long vi phạm kỷ luật.

*b. Công tác thi đua khen thưởng và quản lý nhà nước về Văn thư-Lưu trữ và công tác Tôn giáo, các Hội, tổ chức phi chính phủ.*

Tổng hợp đề nghị thi đua khen thưởng năm 2012.

Chuẩn bị nội dung chương trình, số liệu khen thưởng và họp hội đồng TĐKT huyện về xét duyệt tờ trình đơn vị trình các cấp khen thưởng năm 2012. Tiếp tục thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trợ cấp TNXP trong kháng chiến.

Chuẩn bị nội dung chương trình, báo cáo, khen thưởng và tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012.

Tổng hợp tình hình báo cáo kết quả công tác QLNN về tôn giáo; Thi đua khen thưởng; Hội ; Tổ chức phi chính phủ; Văn thư lưu trữ lên cấp trên.

#### **2. Công tác tư pháp.**

Hội đồng PHCTPBGDPL huyện tổ chức 01 hội nghị triển khai các văn bản luật: Công ước Luật biển 1982 và Luật biển Việt Nam.

#### **3. Công tác tiếp dân, thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo.**

- Tiếp tục xử lý và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

- Chủ tịch UBND huyện ban hành Kết luận nội dung tố cáo của công dân theo Quyết định số 4399/QĐ-CT ngày 27/11/2012 của Chủ tịch UBND huyện; nội dung: tố cáo Chủ nhiệm HTX Quảng Xá, Vĩnh Lâm trong việc chi trả nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí cho các hộ nuôi tôm từ năm 2009 đến nay.

- Chỉ đạo Tổ rà soát và giải quyết đơn thư tồn đọng về đất đai theo Quyết định số 1376/QĐ-CT ngày 07/6/2012 của Chủ tịch UBND huyện thực hiện và báo cáo kết quả giải quyết.

#### **4. Hoạt động của Viện kiểm sát, toà án.**

Hoạt động của toà án, viện kiểm sát tuân theo quy định của pháp luật, chấp hành, bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, không ngừng nâng cao pháp chế Xã hội chủ nghĩa.

Tập trung giải quyết số lượng án còn tồn đọng, đồng thời tiếp tục thụ lý, giải quyết mới các loại án nhằm phân đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong tháng 1/2013 sẽ tiếp tục đưa đi xét xử lưu động một số vụ án nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân ở địa phương.

#### **IV. QUỐC PHÒNG - AN NINH:**

Làm tốt công tác đảm bảo tình hình An ninh chính trị, TTATXH, An toàn giao thông trên địa bàn huyện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm. Chú trọng việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm tuyệt đối an toàn không để xảy ra tình trạng sử dụng chất nổ chất cháy nhất là tình trạng đốt pháo trong dịp tết nguyên đán. Kiểm tra hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn.

Đôn đốc, kiểm tra, hoạt động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc theo Chỉ thị số 09/CT ngày 01/12/2011 của Ban bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ đã đề ra trong đó chú trọng việc bảo đảm an toàn tuyệt đối tình hình an ninh – chính trị trong dịp tết nguyên đán 2013. Tổ chức thực hiện tốt công tác khám tuyển NVQS tại các xã, thị trấn, tuyển chọn đạt chỉ tiêu 121 công dân nhập ngũ. Tổ chức tốt ngày hội giao nhận quân vào ngày 25/2/2013, bảo đảm giao đủ 100% chỉ tiêu, chất lượng giao quân cao. Thực hiện thường xuyên công tác giải quyết chế độ, chính sách cho người có công, thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị.

Trên đây là những nội dung chủ yếu về tình hình kinh tế xã hội tháng 01/2013 và những nhiệm vụ trọng tâm của tháng 02/2013. Các cơ quan chuyên môn cấp huyện bám sát chương trình công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra. /.

#### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Quảng Trị;
- TV Huyện uỷ, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Văn phòng Huyện uỷ;
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Chánh. Phó văn phòng. Chuyên viên, Quản trị mạng;
- Lưu: VT-VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH** *lq*



**Lê Văn Hiến**